

Số: 26 / KHTH-YTTV  
V/v triển khai chương trình  
“Mắt Sáng Học Đường”

Hà Nội, Ngày 20 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng.

Theo khảo sát, thống kê hiện ở Việt Nam có tới 40% trẻ em mắc các tật khúc xạ(TKX) mắt và số lượng này đang tăng lên qua mỗi năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà phụ huynh học sinh, đặc biệt là phụ huynh có con ở lứa tuổi mầm non, tiểu học chưa thực sự chú ý chăm sóc và bảo vệ đôi mắt cho con, dẫn đến tỷ lệ cận thị học đường ngày càng tăng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, học tập của học sinh.

Để đồng hành cùng các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh đặc biệt là chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho trẻ, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Tâm Việt phối hợp với Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội thực hiện dự án “**MẮT SÁNG HỌC ĐƯỜNG**” đây là chương trình hỗ trợ cho giáo viên, con giáo viên, học sinh gia đình khó khăn, học sinh gia đình chính sách, kiểm tra và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Từ đó chủ động trong việc phòng tránh và điều trị các bệnh về mắt, đảm bảo tốt nhất sức khỏe đôi mắt trong công tác dạy và học của giáo viên, học sinh.

Đơn vị chúng tôi là : Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ y Tế Tâm Việt

Địa chỉ: Số 43/210 Đường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

Trên thực tế việc phát hiện sớm các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị, viễn thị, lác, lệch khúc xạ và các vấn đề về mắt cho học sinh các cấp trong các trường học trên địa bàn là việc cần thiết trong bối cảnh số lượng học sinh mắc tật khúc xạ ngày càng tăng. Đồng thời tăng cường xã hội hoá công tác chăm sóc sức khỏe học đường góp phần phát triển toàn diện về trí lực và thể lực học sinh, nay công ty TNHH thương mại y tế tâm việt thực hiện chương trình “Mắt sáng học đường” với nội dung như sau:

Thực hiện phổ biến chương trình đo sàng lọc tật khúc xạ (TKX) để phát hiện sớm và tư vấn miễn phí đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, con em giáo viên đang theo học tại trường.

Triển khai đo sàng lọc miễn phí cho toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh gia đình chính sách trên địa bàn.

Chương trình tuyên truyền phổ cập kiến thức phòng chống tật khúc xạ sớm ở trẻ em, phát hiện những trẻ mắc tật khúc xạ bẩm sinh để có hướng điều trị kịp thời. Việc chăm sóc, theo dõi, điều trị tật khúc xạ mắt cho trẻ em trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn,

góp phần giảm tỉ lệ mù loà ở trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục sức khoẻ học đường cho nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian thực hiện năm học 2024-2025 và không làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường.

Trong quá trình thực hiện có bất kỳ vấn đề gì phát sinh ngoài dự kiến phải báo cáo ngay về phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

*Hà Thị Linh*